



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล  
แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) และสิ้นสุดเวลาในการเปิดรับสมัคร ดังกล่าวแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อจ้างเหมาบริการ  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) ดังรายชื่อ  
ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังประกาศแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์  
<https://rmutp.ac.th/1tambon/> โดยกำหนดการ การรายงานตัวและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะแจ้งให้  
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

๑. ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นาย	อัษฎาวุธ นิสสัยดี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อัญธิกา หล่อจิต	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	อจิรวดี หม่อม่วง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อุษา สุขศิริ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาง	ประภัสสร ม่วงนา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	จิตตานันท์ บุญอยู่	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ตรีตาภรณ์ ธรรมแท้	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	นัธพร เพิกอาภรณ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔		-ว่าง-	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๕	นางสาว	ทักษิณา ขำคม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	หิรัญ ทองหอม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗		-ว่าง-	การถ่ายทอดองค์ความรู้	
๘	นาย	กฤษธวัช กฤษรัตนวัชร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	ชรินทร์ทิพย์ แปะใจดี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุชาดา หวังปัญญา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ณัฐพล มุลลา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	พนิดา พลายอร่าม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ศุภชัย อุ้นศิริ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒. ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	ประโยชน์	บุญมา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	ประภาพร	พิกุลทอง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สำเนียง	ทองคำ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	ภิรมย์	เสลานนท์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	พรทิพย์	โคตรตรง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	ธัญชนก	ศาสตร์สมัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	รัตนภรณ์	สุดใจ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	พลสรุต	ทรงพุดิ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	จุฑามณี	มณีโชติ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ศิระนนท์	แย้มสว่าง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	อานนท์	สุธาเสิศ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	สุนิสา	กิตติธงชัยกุล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	กิตติ	บุญจันทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	ประเสริฐศักดิ์	บุญมา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ปิติพัฒน์	สุกแสง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	กิตติกานต์	กลั่นสอน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	โชติวัฒน์	โพธิ์สิน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	กนกพล	จันทร์เพื่อน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓. ตำบลบึงเตี้ย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	วลิตา ไครหอม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อาภาพร นำพา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ธิดาพร บุญจันทร์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	เจษฎา คำรอด	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ภัทรารัตน์ ทองเปราะ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ภัณฑิรา วิเศษคุณากร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นาย	กิตติกวิน พงศ์นาคสกุล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๘	นาง	ทับทิม กันยาวงค์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๒	นาย	กนก ทองเปราะ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ศศิธร ปฤษฎา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ณัฐธิดา นำพา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	พงษ์สุวิทย์ สิทธิสาร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สุปิยา ปาทาน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	ยุทธชัย เจือเรืองสาคร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	เกศนีย์ บุญจันทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	สุราลัย อภิสุทธิปัญญา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	ธีรวัต อินทร์เฉลิม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	อัษฎา วงศ์ยอด	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	นิติพงษ์ วงศ์ใหญ่	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	พงษ์ศักดิ์ บรรณรัมย์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	วรรณธิดา แซ่ลือ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	กนกภรณ์ กาสี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑

๔. ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นางสาว	นงรักษณ์	ใจแก้ว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	เนาวรัตน์	เพชรโมรา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาง	เสารส	สกุลณา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	จำรัส	ทองธานี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ประสาน	เพชรโมรา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	ปภาวดี	จตุรงค์วิวัฒน์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ปริญญา	สังข์สอาด	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	กฤษณะ	วัดพิมาย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	สุชานันท์	นิสสัยเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สโรชา	จ่ายพงษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	อารีวรรณ	แก้วลี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	ภูศเรษฐ	สุขสุสาสน์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ณิชาภา	หนูนนท์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	ปิ่นนวิทย์	ทรัพย์อาภรณ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ณัฐชนน	องค์วงศ์สกุล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ชัยมงคล	เพ็งเต็ม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ปกป้อง	รณไพรี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ชลภัญจน์	ไชยสิทธิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๕. ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	ประเสริฐ	ทรพับ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ณัฐสุดา	เพชรคอน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ดำรง	ชั้นทะมาลา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ไกรสิทธิ์	ช่องดอนไพร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	อนงค์นาถ	ทรพับ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	กนกวรรณ	ปานรักษา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ธัญญาสิริ	แจ่มเสม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นิฤชา	อ่วมประเสริฐ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	วสุพล	พลอยศรีธรรมชาติ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ณัฐวรรณ	คงสี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	สุพิชญา	ศรีอำไพ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ณัชชา	โชคความนิชย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	บุญยนุช	สังข์ศรีแก้ว	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	อารีรัตน์	มีครองธรรม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ธีรพล	ห้วยระหาญ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ภัคภัทร์ปาภา	อุดร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	อิสระ	ชินวงษ์จ้อย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	เกียรติภูมิ	อินทรมณี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๖. ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	ภูริทัต	วรรณะ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	เบ็ญจพร	ธีรวัฒนาเดชา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	เจนจิรา	นิลพฤกษ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	สัญญา	ดีแจ่ม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ปัญจรัตน์	จงวัฒนพงศ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	ทศพร	เจริญพานิช	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	เจนจิรา	ยาลา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ณัฐกานต์	มงคลวาทีโชติ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ปิยะณัฐ	มาเหมาะสมโชค	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กิงกาญจน์	ใจเฉื่อย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	จิรวัดน์	คุณิพงษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	กนกนุช	แสนสิงห์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ธารารัตน์	กตาทินินหาร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	สุชัญญา	เอกศิลป์ทวีกร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นาย	กิตติพันธ์	หนูพุ่ม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	อภิญา	แซ่ลื้อ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ณัฐธินิชา	รัตนละออ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	วีรากร	พิภศิริ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ขวัญจิรา	จันทรี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	พีรพัฒน์	หล้าทุม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๗. ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	วรวรรณ ใจเที่ยง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ประสิทธิ์ ฦ นคร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	เพ็ญศรี ศรีวิบูลย์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ชัยชาญ เจริญวัฒน์กุล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	วนศักดิ์ ผึ้งเผือก	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย	วัชรพงษ์ ทองสุขมาก	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	นภััสสร โตเพ็อง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	เพ็ญภา เเฉยคล้าย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	นภสินธุ์ จีนสุทธ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	เบญจวรรณ สนธยาสมเสร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ศศิณา สุขเข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	เอมิกา จ้อยบรรดิษฐ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ศิริลักษณ์ การุณศิริ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	ณิชากร หอมระเหย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปรีดาทิพ สกมลวิสุข	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นิรชา ป้อมป้องภัย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ณัฐธนิชา ทิพย์สุวรรณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	วรุฒิ แสนสุขทวีทรัพย์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก



๘. ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	อภิเดช	ศรีทะหา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	โชคชัย	ขันติศิษฏ์วิสุทธิ์	การเฝ้าระวัง COVID-๑๙	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	มงคล	สุดใจ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	อภิสิทธิ์	จันทร์พิทักษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	นิทัศน์	พิภพอม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	ศิวกร	ไชโยโยธา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	สิทธิพัฒน์	ปามา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ศรุต	สมุทรโสภาคกุล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	จิราพัชร	แพงวงศ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ธัญญา	กุลมณี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ลักษมณ	วารีสวัสดิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	เรไร	พัฒมา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	อนุชานาฏ	กุลมณี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	วรวิฒิ	เพิ่มแสงสุวรรณ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ณัฐชัยมงคล	ชโยปถัมภ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ศักดิ์สิทธิ์	ศรีเดช	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ลักษิกา	ศรีสว่าง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	เพชรรัตน์	แพงวงศ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๙. ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาง	จริญญา	พวงมาลัย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	นครินทร์	พรหมทอง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ชิษณุวิชญ์	ยิ่งแก้วชัยกรณ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	วิชัย	กิตติคุณผดุง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	นวพงศ์	พวงมาลัย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	ธนวัต	ล้ำเลิศ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ศรัณยา	จันรอด	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	พิชญ์สินี	ปิ่นรูป	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	วิฒนชัย	สิงห์จันทร์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กุลภัสส์	นิมา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	รัฐพีรชท์	พิชัยจินาสกุล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ธัญญา	ไชยคุณ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	นัชชา	นันทดี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	กชกร	โพธิ์สุข	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปิยะธิดา	เทียนพิทักษ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ยุพาวดี	อุดมผล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ระพีพรรณ	กลิ้งรัมย์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	เอกณัฐ	ภูมิดิษฐ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๑๐. ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	ลัดดา สีนํ้าเงิน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อารีวรรณ อิ่มสนธิ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาง	อุไรวรรณ อิ่มสนธิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ธารรัตน์ อิ่มสนธิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	พุธดี คำทัศน์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	ศุภิสรา กบขุนทด	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	เสพสวัสดิ์ บุญจริง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	พรหมมินทร์ โชคสมทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ศุภกร จิตสุขุมมงคล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สิริกัลยา วงศ์ป้อม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	เกวลิน คงคำ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ภิญญดา อินทนิล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ธัญพร มลิวงศ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	ธนภัทร กราบกราน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ลภัสษา อ้นปู่	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	พงศกร อิ่มสนธิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ธัญญา สิงห์สร้อย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	นัญลักษณ์ บุญเชื้อ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๑๑. ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว จารุณี	สิงห์ใหญ่	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว ธมน	อนันต์โชคไพบุลย์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย วีรยุทธ	เลิศยุวัฒน์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย ธวัช	วาดวงศ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว เฉลิมสิริ	จันทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	-ว่าง-		การวิเคราะห์ข้อมูล	
๒	นางสาว ธีรย์ชนก	ลบล้ำเลิศ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย จินดา	สิงห์ใหญ่	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	-ว่าง-		การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๕	นาย อรรถศิลป์	นิเรียมรัมย์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว พรรณิภา	อินทชยาคม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย ธีรุตม์	ผุดผ่อง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว ณัฐนิชา	พรหมช่วย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว ฐิติมา	หล้าพรหม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว มาริสา	อนันต์โชคไพบุลย์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ชินวัฒน์	ประทุมพันธ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย สุทธิกานต์	เมฆดำรงศรี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว นันทวรรณ	ครอบครัวบาน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๑๒. ตำบลเสารงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	ทัศนีย์ สุขเกษม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	ดวงใจ ประชุมชัย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ธนะสันต์ กุลเมตรานนท์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	ปารดา โตอรวงค์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ปัทมพร เอี่ยมโนวงษ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	ฐิตินันท์ ตาน้อย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	เกวลิน ลอมาละ	การเฝ้าระวัง COVID-๑๙	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ภรณ์ สุนทรสวัสดิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	มุกธิดา ขนอม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	วรรณธนะ บุญเลิศฟ้า	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	สกวเดือน พัฒนะ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	พีรวัฒน์ ทองพูล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	ธนวรกฤต ประชุมชัย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	ปรียดา แพงคำฮัก	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ชัชฎาภา วิเศษศิริลักษณ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	เบญญาภา สุนทรจรัสโรจน์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กนกภรณ์ กาสี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ชนะชัย หินหอม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๑๓. ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	ลัดดา วันยาเล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	มาริสา บุญมาก	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	แคทรียา ไฉยากุล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อภิญา วันยาเล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	จิราภรณ์ ชัยมีแรง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย	ธนากร นาคเนตร์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	เรืองรวี ฉ่ำสันเทียะ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ธนาสิน บุญเพ็รื่อง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ธนบดี ธารสารพิพัฒน์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	อนรรักษ์ แสงพิทักษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	จิรายุ ชิมเจริญ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	โชติพัฒน์ โรจนะเสน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ธนาวดี ศรีสด	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นาย	กิตติวัฒน์ สร้อยมาลี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	กิตติรัตน์ ชิตเขียน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	มุกลิน นิมาภรณ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	พงศ์จักร บุญมา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ศุภณูช อุเทนนาม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	จิราวัฒน์ แก้วคำ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	สุดารัตน์ ผลดี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นางสาว	รำพึง ยมศรีทัศน์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๒

๑๔. ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นางสาว	แพรวปภา	กษิติสุนทร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กอบกาญจน์	ชูสิทธิ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ทองทศ	ชูสิทธิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ฉันทนา	คงขวัญเมือง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ณัฐชนน	ใจเย็น	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	อินทัช	เวนานนท์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	วรกาญจน์	ชูสายยา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สายธาร	ตรงดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	สุกฤตา	ป้อมวิเชียร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กนกวรรณ	ใจสะอาด	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ปณิตา	แสงจันทร์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	กฤษ	ไทรงาม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	ธันวา	สุขพิทยากุล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	ธนกฤต	ลอยเลิศ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ณภาพงกช	คณสิริกุล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	เกศกนก	แสงทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กรกนก	สร้อยสีคำ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	สัณหวิษ	เรี่ยวแรง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๑๕. ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	ภาณุพงษ์	รักงามเขย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	พรมงคล	จันทร์ศิริ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นันทิชา	บัวทรัพย์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วนิดา	วรพัฒน์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาง	ธิษณมดี	แสงไกร ศรีเพ็ญ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	อภิชาติ	ตั้งประสิทธิ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	วรรณิสสา	ม๊กน้อย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ทิจากร	อาบุบากา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	พันธนนท์	สกุลชินสีห์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	สุเมธ	เข้มทะเลเปรี้ยว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	อัครเดช	คงกะพันธ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	กัญญาภัค	ดำรงกิจเกษม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ตรีกุล	เส็งสาย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	กรณกวินท์	ปิติโชควรพงศ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	สุนทรียา	แสงน้อม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ญาณิศา	วารนิช	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	เบนนี่	ตู้	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	เพชร	โคเรือง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	วรวิฑู	พึ้งเอี่ยม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก



๑๖. ตำบลไทรมา อำเภอมือง จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นาย	สุรวุฒิ ปลื้มใจ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ยุพิน พิสุทธิไพศาล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	รักษนาทร กิ่งรุ่งเพชร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	พิสมัย สุขสนวน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	อัญชลี มิลลวงค์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	พิชญะรัชต์ เกษมสุข	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒		-ว่าง-	การเฝ้าระวัง COVID-19	
๓	นาย	ทวีชัย โคกค้อ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ธัชชชัย ศรีสวัสดิ์ศรี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕		-ว่าง-	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	
๖		-ว่าง-	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	
๗	นางสาว	วรินยา เพียรเก็บ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘		-ว่าง-	การถ่ายทอดองค์ความรู้	
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	เกียรติกัมพล พิมป์สุวรรณค์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒		-ว่าง-	การวิเคราะห์ข้อมูล	
๓	นาย	พันธุ์ศักดิ์ พลัปลาทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔		-ว่าง-	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๕		-ว่าง-	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	

๑๗. ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	ชานนท์	แย้มทรัพย์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ณัฐนนท์	สุนทรวิภาต	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	พงศ์พลิน	ศรีธรรมราช	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	นงลักษณ์	ขุนทอง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	มุขมพ	เทียนทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาง	อาภร	กล่ำฉวี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๒
๗	นาง	จำเรียง	ขุนคำดี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๓
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	ชรินทร์	ธรรมกัลยา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	วัลลพ	พัฒน์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นฤมล	เนื่อนุ่ม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	อนันต์สิทธิ์	เจริญสุขสุวรรณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กัญชพร	ธรรมกัลยา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	อรนุช	แจ่มนาม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ปภาพร	พิศเพียร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	จารุวรรณ	แสงจันทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นางสาว	อิสราภา	เพิ่มพูล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นาย	ธีรุตม์	ผุดผ่อง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	ศศิมา	เอี่ยมโนงษ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กรรณิการ์	ดีพร้อม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ชฎานุตร์	ปักเขตนคร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	สลิตา	กลิ่นเรืองแสง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ณัฐพงษ์	สร้อยไข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	ศรัณยู	ศรีสุวรรณ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑

๑๘. ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>			
๑	นางสาว ปภาพรรณ ใจกว้าง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	-ว่าง-	การเฝ้าระวัง COVID-19	
๓	นางสาว จิภินิตา สุขทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว จารุวรรณ ชันตยาภรณ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาง ปิยพร ภู่อประเสริฐ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>			
๑	นางสาว ชยาภรณ์ เกษจันทร์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	-ว่าง-	การเฝ้าระวัง COVID-19	
๓	นาย บวรภัค มงคลแผ้ว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว รังสิมา ตระการจันทร์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย ธนวัฒน์ เสือสร้อยพันธุ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว ปรียาภรณ์ มณีแสง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย ศรินทร์ สว่างจันทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย อุกกฤษฎ์ แสงยนต์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>			
๑	นางสาว สุธาร์ตน์ แสนเลิศ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย นัทธพงศ์ คำช่วย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ปฐมพร พัฒนะจุกตา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ขวัญจิรา พิกุลณี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย ศุภวิชญ์ วรรักษา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๑๙. ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	ประดิษฐ์	สีน้ำเงิน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ธารทิพย์	ปิดกั้นภัย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ณัฐนรี	แก้วชума	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	พิมพ์พิชา	เกตุเพ็ง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	กวินท์	กรดแก้ว	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	กรวิชัย	เหมือนแจ่ม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กิงกาญจน์	ใจเนื่อย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	แพรวไหม	ศรีไพร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ภูวดล	จรรยาศักดิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ธนกร	บุตรราช	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	วิลาสินี	เจตน์จงใจ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	มาริษา	แก้วนพรัตน์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	กมลวรรณ	แก้วนพรัตน์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	ศรัณยู	ศรีสุวรรณ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ธนกฤต	บุตรงาม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	อริสา	จำพรต	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	สุดารัตน์	ผลดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	กฤษฎา	ปั้นกันอินทร์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒๐. ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	นันทินี เอมอิม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุวารี บุญสมเกียรติ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สุนันท์ เต็มกระโทก	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วชิรินทร์รา ยิ้มพงษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ภัทรธร ผลเจริญพร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย	สิทธิเขต โพธิ์ศรีมา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	พรนภา เจริญภาพ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ณิชนันท์ พรหมช่วย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อิสราภา เพิ่มพูล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กัญญารัตน์ ตะวันหะ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ญาณิศา นิรัตน์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	จิรญา เฟ็งกรุด	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	พรอักษร สุทธิสัมพันธ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	จิรนนท์ สิริกุล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กาญจนา สิทธิวัง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ณัตตยา ชันแก้ว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ปรินทร์ สายแสงใส	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ธีรดา พันธุ์อุบล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒๑. ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	อรพินทร์ ยอดทอง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุนิสา เร่ห์บุญ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ราตรี พิศุทธิ์ชโลทร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	อริศรา เอี่ยมผิ้ง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	นนท์ภัส อ่างหิน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย	สหรัฐ มั่งมี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	แพรวพลอย จันทร์ทวี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	อรอนงค์ บุญธิบสง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กนกวรรณ ภูพันธ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สันต์หทัย นรงค์แสง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	จุฑามาศ สุขสมบัติ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ลัดดาวัลย์ แก้วทวี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	คันธมาทน์ หล้าแหล่ง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	พาร์ติมา โถแก้ว	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	พาริตาร์ โถแก้ว	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	จิราวรรณ จันทร์แจ่มหล้า	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	มนัสนันท์ พันธุ์โพธิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สุภาวฐี มาติน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒๒. ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นาง สายลม	จันทร์กระจ่าง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว เจนจิตร	ศรีชาติ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ฌมน	องค์สุวรรณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย นฤเบศร์	พิศุทธิ์ชโลทร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย ธนิษฐ์ชน	บุญญโสไชยบุรณ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว เจนนงค์	ศรีชาติ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	-ว่าง-		การวิเคราะห์ข้อมูล	
๒	นางสาว ธารารัตน์	พวงพี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว สุภัสษา	ศรีสงคราม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว จุฑามาศ	บุญรุ่งเรือง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย สุรศักดิ์	ปัญญาหาญ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย วชากร	รุจิภักโชติกุล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย จักรพันธ์	สุกสี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว สุพัตรา	อิมอรณณ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นางสาว ธาริณี	โสสลาม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว ปราณปรียา	พุลมา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว นัฐชนก	ผลประเสริฐ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว พรพิมล	จันทองกลาง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ปณัสยา	สุทรวงศ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว อังคณา	ภิรมย์สุข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒๓. ตำบลพุทธสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว ลำไย	มุสิกวัตร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว บัณฑิตา	แมนเมฆ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ปิยะวัช	สุขเกษม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย ชยกร	คงสิน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว มัลลิกา	บัวขำ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว ปกัศรา	อำนวยการ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นางสาว เสาวลักษณ์	เปี่ยมปาน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๒
๘	นาง ขวัญหล้า	กลิ่นอุบล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๓
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว ผกามาศ	สุดใจ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว นริگانต์	เสียงล้ำ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ภูมินทร์	ฉายแสงเดือน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย ศุภลักษณ์	ดวงทองกุล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย กันตภณ	พุ่มพวง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว ศันสนีย์	เชื่อนศิริ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว นริศรา	เหลาลอย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว อัญชลี	แสนคราม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว จุฑามาศ	รัสมิ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว พรพิมล	นวลแจ่ม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว กัญญารัตน์	กันนิล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย ไพโรจน์	คชเถื่อน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ปณิตดา	หนูน้อย	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย ธนภัทร	ปิตุภูมิบุรุษ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นางสาว สุดารัตน์	แสนเลิศ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๒



๒๔. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นาง	เนาวรัตน์ บัญปก	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปรีศนา สังภาพรม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	พรพรรณ พงษ์วิบูลย์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วิมลพรรณ โรจธราธา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	พิทักษ์ชัย จิตตพรพงษ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	ฐานภัทร พันธุ์เพียร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ณัฐวรรณ สุขบรรเทิง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สวรินทร์ จงหวัง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อุไรพร แต่งปลับ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	วสุพล คุสุต	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ธัญญา เผือกทอง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	อรรรัตน์ พลจันทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	อริยา รอดอยู่	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	ปรียาภัทร หนูเทศ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปาริชาติ จันท์นิมิตร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	น้ำทิพย์ หาญรักษ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กมลชนก หมูยา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	วิชชุดา จันท์งาม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒๕. ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นางสาว	ประภาศิริ	พู่อ้อย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	คณิสสร	สวามีภักดิ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ศวิตา	แดงช่วง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	กมล	เต็มชำนาญ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	เกียรติศักดิ์	การะเกตุ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	วิษณุ	จัดตุพรพงษ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ณัฐนิชา	เรืองนระรา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	อธิป	พราหมณ์น้อย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	จันจิรา	ธวัชกิจ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ภาวรินทร์	สว่างแวว	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ปิยดา	เป็ยงสวาท	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	หทัยทิพย์	ศรีชมภู	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	ธนพล	น้อยนาลุ่ม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นางสาว	กิตติยาพร	ทิมาไชย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	กมลพร	แดงพลับ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	พัชชา	ทรัพย์สิน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	จิณณพัต	งามขำ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ผกามาศ	พลับงาม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	วรินทร์	ถมยา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	อารีญา	บุตรเทศ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นาย	จิราเมธ	สุภารัตน์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑

๒๖. ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นางสาว	อรอุษ	ด้วงสีทอง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปวันรัตน์	นันทหาร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สุทธิดา	บัวกลีบ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	อภิสิทธิ์	มานะนัส	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สุภาณี	ศรีรุ่งเรือง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	ประดับดาว	พุ่มเพชร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	เรวัตติ	วงศ์ขยาย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ณัฐจิภา	เพชรรอด	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วันทนา	ยอดหอม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	พัชชานันท์	จันทร์สุขมาลัย	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ศุภิสรา	เพชรลูก	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	วรรณัน	มุ่นปลาย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	ว่าที่ร้อยตรี	อนุวัตร	แก้วผลึก	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	สุวรรณา	เพลารรณ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปนัดดา	งามขำ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	เข็มอักษร	พรมศักดิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	นัยนา	รักมากมิตร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	วรวลัญช์	สกุลทอง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒๗. ตำบลท่าแร่ อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	อนุสิทธิ์	สายสุด	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุนันท์	หวังขาว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	อธิพันธ์	ทิพย์อและ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ดวงกมล	อิมจิตร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	สมมาตร	สมิหวัง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ลินดา	ล้วนแก้ว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นาย	มาโนด	เชียวกะแล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๒
๘	นางสาว	กัญญารัตน์	เจริญศรี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๙	นางสาว	สุพิตรา	บุญส่ง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นางสาว	สีโรชา	ดวงภูมิเมธ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๒
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	อุษณีย์	แดงประดับ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	วิไลรัตน์	มีพูล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	วราพร	เต็มเกาะ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กุลณัฐ	จารีย์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	บาริน	นิลไบ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	หทัยชนก	กลั่นศรี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	พจนีย์	จิตต์สวัสดิ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	กิตติพันธ์	สิงหะสุริยะ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	ชุติมา	จุลชาติ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ชัยวัฒน์	เชียวขำ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สิริพร	ล้วนแก้ว	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ปรียา	พราหมณ์เล็ก	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	พงศ์อมร	บุญแรม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒๘. ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	ฐาณิญา ศรีวรรณ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	วัชรวิภา โยธานันท์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ชญญาพัชร สิริธกรโอสถารกุล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	ปรีญา ทองถวิล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ธนาวัลย์ บรรจงปัญญากุล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	เพชรรัตน์ สายันต์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ศักดิ์ดา เสงซอ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	โชติมา มุสิสุต	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วรรณภา แสงดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ชวัลรัตน์ ดังก้อง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	กรรณิกา โมนันดิฐ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ฐิติยา พูลสิน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ธวัลรัตน์ แพทย์จะเกร็ง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	ธนกร ดาวเรือง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	โยธิน แก้วเพชร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ณภัทร ประดับญาติ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	นภาพร ต้นเศวฉัตร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กิ่งไพล รอดจากทุกข์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๒๙. ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>			
๑	นางสาว ธัญญาดา ฉ่ำทรัพย์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว ปิยวรรณ เทียนทอง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ทวีทรัพย์ อยู่สุข	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว เกวลิน งามลี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย กฤษดาภรณ์ มีชัย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>			
๑	นางสาว รัตนากร สังข์ทรัพย์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย จักกฤษณ์ คงจตุ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย รัชต ทองมาก	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว อีราภรณ์ ยิ้มอยู่	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย กิตติศักดิ์ สวัสดิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว ไอลดา แซ่ใจ้ว	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว ณัฐชยา ไกรจิตต์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว เสาวลักษณ์ สิ้นลั่น	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>			
๑	นางสาว ศุภธินี บุญภิกษา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว อิตารัตน์ ศิรินนท์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ศิรินท์สิริ เลี่ยนชอบ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย อีรพงษ์ รอดแก้ว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย วรัญญู ทองเย็น	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓๐. ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	สุกนตรี	ชมแก้ว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	วันทนา	เล็กยิ้ม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ชนัญชิตา	พงษ์สำราญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ปัทมา	ทองชมภูษ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	วรรณวิภา	สินอยู่	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	คัทรียา	จอมเพชร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	จิราภรณ์	เพชรนิล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	พรกนก	อยู่ทองคำ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ดารารัตน์	เขียวประชุม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ธนรัตน์	ธีระวันทนี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ชไมพร	บุญธรรม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	อัมพร	ทรัพย์สนอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	สโรชา	พวงกลิน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	อัจฉรา	สายพัฑ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กมลวรรณ	อินทรताल	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นริศรา	ชุกสืบ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ดวงกมล	สว่างศรี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	นันทวรรณ	พุทธรัตนะ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓๑. ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	กิตติศักดิ์	รุ่งแจ้ง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุพิชชา	สุขพร้อม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ราเชนทร์	บุญมีโชติ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ปฎิมา	อารมย์สุข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ทิพวรรณ	ทิมศรี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	ณัฐธยาน์	โบสถ์แก้ว	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	สิริภพ	บุตรฉุย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ติณณภพ	บุญมีโชติ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อภิรติ	แก้วอยู่	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ธัญพร	ทรัพย์ประเสริฐ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	อภิขล	วิเชียรฉาย	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	ธีรพล	แสงทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	กฤษฎา	ทรัพย์ประเสริฐ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	พิมพ์ภัสชา	กันประเสริฐ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	พงศ์ศักดิ์	ปัญญาใจ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	หรีนนท์	ชื่อตรง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	บุญญพัฒน์	อารีวดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	เพ็ญนภา	อาสาแข็ง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก



๓๒. ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว ธนิสร	สีดอกบวบ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว สุพัชชา	คงวัฒนา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ทิพรรัตน์	นุ่มรอด	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง ชนิดตา	จุลพงษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย โกวิทย์	คชพันธ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย จิรายุส	ศิริเมตไตร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว พัทธ์ธีรา	ศิริเวศ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว พิมชกาญจน์	คำยศ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย พงษ์ศักดิ์	ปุงคำน้อย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว จุฑาพร	ศิลารักษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย พิเชษฐ	โกชนหมื่น	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว ดารารวรรณ	จ้อยอินทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว พนิดา	ชินธ์แก้ว	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย ก้องกฤษฏากรณ์	เกตูลาโพธิ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว ปรีฉัตร	สินพิชัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ธนเลิศ	พรรณหาญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย ธนากร	ไชยช่อฟ้า	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย ธวัชชัย	ส่องพลาย	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓๓. ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	อลิสยา เหมือนแก้ว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	วศิน เพ็ชรปิ่นแก้ว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	สุวรรณ พวงมาลัย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	อภิรัตน์ สิบสกุล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ปฎิภาณ อีระวรชาติ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	กมล ดีฉ่ำ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นาย	ปฎิพล ตราชูนิช	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๒
๘	นาย	ภูติศ เฝ้าจินดา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
๙	นาย	พิชญ บำเรอรัักษ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๒
๑๐	นาย	กิตติพงษ์ พึ่งแดง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๓
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	ปรียาภรณ์ เอี่ยมสะอาด	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	รุ่งทิวา พรายแก้ว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	สุเมธี อินทรเนตร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ธีรวีร์ สรงเทพ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	จิตตมาศ เขียวคลี่	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	จิราพร ชัยกัญญา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	สุธีธร อินทรเนตร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	นารีรัตน์ เกิดเกษม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	ธนาคาร หวังดี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ภาสินี นินทสินธ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ปวันรัตน์ เด่นดวง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วิกานดา มีทรัพย์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	กร พึ่งแดง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	กรรภิรมย์ บัวหลวง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นางสาว	นัลวลี สูดยูโซ๊ะ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๒
๘	นางสาว	มณฑิรา บัวหลวง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๓
๙	นางสาว	พรรณวสา อินทรเนตร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑

๓๔. ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาง	จุฑารัตน์	มั่งคั่ง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	ประภาพร	พั่งสาย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สุชาดา	มีทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ชลพิชา	ศรีนิจิต	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	เอนก	อยู่สนาน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	นิภาภรณ์	รอดสิน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ไอลดา	ทิมทอง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ศศิธร	เผือกทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อดิษฐ์	ทองสุข	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สุวิภัทร	อยู่ชมบุญ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	นันทินี	ศรีสุวรรณเมฆ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	กมลลักษณ์	สินกัถ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ชั้นณาษา	มีนาม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	สิริธร	บัวบังใบ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	เสาวนีย์	เอี่ยมสำอางค์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ธีรวัต	ทองทา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	เมธา	สามสกุลชัย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	โชคชัย	แปลแก้ว	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓๕. ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นาย	สมสิทธิ์ วินยพงศ์พันธ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ธัญญา สวามีภักดิ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	อังคาร เจียมตัว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	เนตองงค์ เกตุมณี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ทวีโรจน์ กล้ากล่อมจิตต์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	อินทิรา จินดา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ยศวดี มนต์ขลัง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	จิรัชยา แพรกแหน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	พิมพ์ชนก เหมือนแก้ว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ธนวรรณ ปิยะจินดา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ปิ่นปิ่นนธ์ พิบูลย์สมบัติ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ศิริยุรัตน์ น้อยภาษี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	ธนพนธ์ เสมอเนตร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	อมาพร อินธิเสน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	พรรคศักดิ์ มือสันทัด	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	หทัยรัตน์ เขียมเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อภิญา แซ่เตียว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ทวีศักดิ์ สีสสุข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓๖. ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว ภัทรา	คล้ายพันธ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว วิชุดา	จันทร์นาค	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว นวลอนงค์	พวงบุปผา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย กิตติ	ฉิมพาลี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว วิภาพร	เอี่ยมสอาด	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว ธนัชชา	คล้ายเพชร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว กนกพร	อินทราพงษ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว สุธาสินี	รินจินดา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย คงชัย	มะลิวัน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย สารัช	คงเมือง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว พัทธิธีรา	จันทร์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว ปรียาภรณ์	สัมเทศ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว จุฑามาศ	อินทราพงษ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว สุภาพร	น้อยลา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย ไกรสิทธิ์	ศิริราช	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ธนัชพร	พวงบุปผา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ชยาภรณ์	มูลจัน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ศุจินันท์	ข้าสวัสดิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓๗. ตำบลสามะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>			
๑	นาย ธงชัย ทองคล้าย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว วรัญญา ศิลประเสริฐ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย สหภาพ แป้นทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว พิราอร หลินลาโก	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว สาวิตรา แจ่มจำรัส	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>			
๑	นางสาว สโรชา สังข์ศิริ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย จิตภิมรย์ หงส์จินดาอุธ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว อมรัตน์ กอวิจิตร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว กนกวรรณ เครือภาค	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย วงศกร โตทรัพย์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย บุญญฤทธิ์ เลิศอวาาส	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว นภัสสร พลอยยิ้ม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว เสาวณีย์ วิเศษสิงห์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>			
๑	นางสาว พิจิตรา ทับแก้ว	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว พรรณอร หลินลาโก	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว เสาวลักษณ์ พาทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว บุญยวีร์ มาลัยเลิศ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว จารุวรรณ คงดี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓๘. ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	-ว่าง-		การเฝ้าระวัง COVID-19	
๒	นางสาว สุพรม	ประทีป	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว มลธิรา	ทองอ่อน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว จิรรัตน์	แสนหาญ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว พลอยมณี	นวลขำดีแท้	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว ดวงพร	ชาวพิมล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว สุสิตา	ศาสตราบุตร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ศิวกร	สระสำราญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ภัทรทิชา	พวงชุ่มชื่น	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ยุพารัตน์	สีแจ้	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว แพรพรรณ	จันทร์หาญ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว ชมภูษ	เปี่ยมทรัพย์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว ภัทรวดี	สุดสวาท	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย ชลสิทธิ์	กระโจมพล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย เมธัส	วัดโลก	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว พรชนก	วัฒนปาน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ณิชฐยาน์	กฤษณพันธ์ุ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย ขจรศักดิ์	เสียงใหญ่	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๓๙. ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นางสาว	อนัญญา	สมใจ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	สุภัทร	สงวนสุด	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นฤมล	จำเริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	นพวรรณ	สงวนสุด	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	โพยม	มุขช่วย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	ปาริฉัตร	ขอสกุล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	วรวัฒน์	ตาละลักษณ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สุกัญญา	สามนกร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	จารุเพ็ญ	ยอดเกตุ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ธรรธร	วงศ์พานิช	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	เยาวนาฏ	ประสิทธิ์พร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	กิตติศักดิ์	ยอดทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	อัญชญา	เอี่ยมสะอาด	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	นิภัทร์	อินทรดิษฐ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ดลदनัย	ตาละลักษณ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ศุมาลี	กลิ่นพิมล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อินทิรา	อินทร์จุฬ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	เขตโสภณ	มูลจัน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก



๔๐. ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นางสาว	กนกวรรณ	นวลจำรัส	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	วิทวัส	จันทะมุลลา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ฉัตรชัย	บานเย็น	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	พรรณี	หนอเรือง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ศรัณย์	ตรีวิเวก	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	ศิระ	รักสนิท	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ลือชัย	รัตนะบัวงาม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	วีรวัฒน์	นวลสกุล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	เอกพจน์	มรกฎจินดา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	อภิสิทธิ์	แข็งธัญญกิจ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	ณัฐพัชร	สมิตะเกษจริน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	ปิยพัทธ์	อ่อนน้อม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	กิตติพันธ์	หนูพุ่ม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	พัสวี	โชติวีระสถานนท์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	พีรธนกรณ์	สุนทรกิจชัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	กณิศพงศ์	ถาวร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ศุภกร	อยู่ภู่	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ปิยวัฒน์	ทองธรรมชาติ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๔๑. ตำบลยางน้ำก๊าดใต้ อำเภอนงนุญป่าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	เพลินตา จ้อยเสว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	ผ่องศรี โพธิ์สายคุณ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	วิไลวรรณ ทองกลอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	สุนันท์ ทรหด	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	จิตสุภา ไชยเสน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	ปัทมาภรณ์ สาวแก้ว	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	สุรียา สาวแก้ว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ศรีอัมพร อีระประเสริฐโสภณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	นันทวัฒน์ คนไฉ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ฟ้าฉาย เพชรชมทรัพย์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ชญัญญา นุช วงศ์แดง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	เสฏฐวุฒิ ฤทัยศพนินทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	ณัฐพล มิตรดี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	คณิศร ทรัพย์สมบัติ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปริยาภัทร บุญชู	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	วิชญาพร ราชเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	พิชญภา จ้อยแสง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	วิชุดา ทนสีราช	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๔๒. ตำบลยางน้ำก๊าดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	สิริลักษณ์ ถึงโชค	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ผกายวรรณ สุใจคน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	กุหลาบ โด่งตั้ง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กลอน บุญเลิศ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	อรสา บุญชูเชิด	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	อัมพิกา ดิษฐาพร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อัญชญา บัวงาม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	วิญญาดา ปุจฉาการ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ธาริณี โสสลาม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กานดา จอมศรี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	วิธวินทร์ สุขดี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	ธนาคาร นฤคนธ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	ยสวัฒน์ สายตา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	นิติธร ช้างยนต์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	รณกร ผ่องสอาด	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ณัฐวุฒิ พรหมณะ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ธัชณภัค สีนภิบาล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	นพลสิทธิ์ ศรีอาจนรงค์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๔๓. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>			
๑	นางสาว อาภัสรา พวงไม้	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว ทอฝัน พู่ประภา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาง กุลนิตา หวังจิตต์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ดาริน มิทะลา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว กาญจนา พลายบัว	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>			
๑	นางสาว จิตาภา มีสวัสดิ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว จันทร์จิรา คนมัน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย สุธารักษ์ พลจันทร์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ณิชมล ศรีอรุณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว สุกัญญา ศรีทัศน์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว มนัสวรรณ กอกหวาน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว สุทธิยา คำช่วย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว วิชญาพร ปิ่นสุข	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>			
๑	นาย วุฒิกกร สุนศารทูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย ศุภโชค หวังจิตต์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ปุณณภัทร รังษีวงศ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ศุภณิศา ปิยะกุลวรรณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย สุวชัย พันธุ์ภู	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๔๔. ตำบลสีหมีน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>			
๑	นางสาว สุพิชชา สมัย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย ธนพร สมัย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว รัชตวรรณ พุ่มพวง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย ธนวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย ณ์ฐพันธ์ สุขเกษม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>			
๑	นางสาว อรดา เดชกิจ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว ปาลิตา วิชยานนทร์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	-ว่าง-	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๔	-ว่าง-	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๕	นางสาว ชญาพร อ่ำรุ่ง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	-ว่าง-	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	
๗	-ว่าง-	การถ่ายทอดองค์ความรู้	
๘	-ว่าง-	การถ่ายทอดองค์ความรู้	
<b>นักศึกษา</b>			
๑	นาย ณ์ฐชา กายนาคา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว รุ่ง สุวรรณโสภิต	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	-ว่าง-	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๔	-ว่าง-	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๕	-ว่าง-	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	

๔๕. ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	นครา	ลิ้มไพบูลย์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	ลัดดาวัลย์	ลิ้มไพบูลย์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	วรรณภา	ศรีนวล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ปริฉัตร	สมสิทธิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	อุไร	มะลิทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	ธนโชติ	พงศกรรุ่งโรจน์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	วิสัยทัศน์	วีระกะลัส	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	กมลทิพย์	กอวิเศษชัย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ปัทมวรรณ	จวงเจิม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	รจนา	แสงทอง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ทัศนีย์	ขาวอุบล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	ปารุศ	บุญนาค	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	สุภัทรชัย	สุนทรวงค์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	พัฒนชัยยุทธ	ฉายสุริยะ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ทักษิณา	แก้วใหญ่	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	รินรดา	อมรทศพรพงศ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ศดานันท์	บุญโสภภาพ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กัญจนา	จิตใส	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๔๖. ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	พิมลชัย	มีชื่น	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	พิมพิวิภา	ดอกแก้ว	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ยุวณีย์	กำจรชูเกียรติ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	บุญศรีสมิ์	สนจิตร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	พนธกร	สีอตบุตร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	-ว่าง-			การวิเคราะห์ข้อมูล	
๒	นางสาว	สุมิตรา	พินอัน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	-ว่าง-			การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๔	-ว่าง-			การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๕	-ว่าง-			การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	
๖	-ว่าง-			การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	
๗	-ว่าง-			การถ่ายทอดองค์ความรู้	
๘	-ว่าง-			การถ่ายทอดองค์ความรู้	
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	ธนภรณ์	นะวันทุ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ชยักร	อริยะคุณาธร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ณัฐพงศ์	เทาะชมด	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ศักดิพงศ์	ทองดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กัญญาภา	เพ็งนวม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๔๗. ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว เพ็ญวดี	ติรวงศาโรจน์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย มนตรี	ทีดี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว นงนภัส	พวกพูน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง ศิริพร	สุนรววัฒน์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว บุญส่ง	จงวรกุล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย ศุภพัฒน์	ศรีคล้าย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว วิมล	ถานะ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ศุทธิณี	มงกุฎ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว แพรชฎา	ธนากรพิทักษ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว เนรัญชลา	บุญชูชีพ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย พสธร	มิตรธรรมศิริ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว กิตติญา	ชูตระกูล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว นิรัตน์	ดอกเข็ม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
1	นาย ณ์ฐภัทร	ไช้เจริญ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
2	นางสาว อัจฉรา	บังศรี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
3	นางสาว ศิวนาถ	บัวผัน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
4	นางสาว ดวงกมล	ศิริมาลัย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
5	นางสาว จารุวรรณ	เทียนมล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก



๔๘. ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>			
๑	นางสาว จารุวรรณ สุขเกษม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว ธมนวรรณ วงสกุล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ธนวัตร วิจิตรภู	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย ฉัตรชัย เชื้อชิดแดง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย นิติธร บุญฤทธิ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว ณิชฐยานันท์ รัตนเจริญยงค์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>			
๑	นางสาว นัจนันท์ เรืองดิษฐ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว สุทธิดา ยศชินากุล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ปารีฉัตร มณีแสง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ศิริภัสสร พงษ์ประเสริฐ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว วรนุช เอี่ยมอินทร์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว กนิษฐา สุวรรณ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว ชนัญชิตา สุขสะอาด	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว ชนาภา ทับชม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>			
๑	นางสาว อาทิตยา นำประดิษฐ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว สุภาพร พิมบูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ธิญญารัตน์ หมอกมีชัย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย สุทิวีส พ่วงพิศ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ฐานุตรา บุญสอง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๔๙. ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	สาโรช	ศุขประเสริฐ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุภาพร	เปียประเสริฐ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ธนัชชานันท์	อัครชัยวัฒน์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ชฎาภรณ์	บรรเทิงใจ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กรกมล	กุหลาบศรี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ระวีวรรณ	ปรีเส	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นาย	สิทธิพงษ์	นรศิม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	ภคพล	มะโรรัตน์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อนุสรุา	กล้วยประยงค์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สร้อยเพชร	เดชกรรจ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กรกนก	วงศาโรจน์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	พงศกร	เยาวกุล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	กัลยาภรณ์	สันติสุข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ศรินธร	เครือชะเอม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	รัชนิภา	รุ่งศรี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	วรรณกร	ต่ายเล็ก	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒		-ว่าง-		การวิเคราะห์ข้อมูล	
๓		-ว่าง-		การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๔		-ว่าง-		การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๕		-ว่าง-		การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	

๕๐. ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>			
๑	-ว่าง-	การเฝ้าระวัง COVID-19	
๒	-ว่าง-	การเฝ้าระวัง COVID-19	
๓	นาย บัณฑิต ป้านสวาท	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	-ว่าง-	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	
๕	นางสาว เสาวลักษณ์ สว่างรุ่ง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>			
๑	นาย ผาภูมิ ศรีทับทิม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว อภิญญา สีสสุวรรณธนา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว สุภัทรา ศรีนาค	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว สิริธร อู่ศรีสุข	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว กัญญารัตน์ เทพกร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย ศรัณย์ นิมนวล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	-ว่าง-	การถ่ายทอดองค์ความรู้	
๘	-ว่าง-	การถ่ายทอดองค์ความรู้	
<b>นักศึกษา</b>			
๑	นางสาว ภัสสร โขวแข็ง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว เตชินี ศรีสิตานนท์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	-ว่าง-	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๔	-ว่าง-	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	
๕	-ว่าง-	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	

๕๑. ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว นัตตา	เอี่ยมฉลวย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว รุติรัตน์	ธนากิจฐานันต์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว กนกกาญจน์	เจริญยงค์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ปิยนาด	ตรีธรมภูมิ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว น้องเล็ก	นุตร์รักษ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว สุทธิดา	เพชรชนะ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย สรายุทธ์	อุณเวทย์วานิช	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว จิตาภา	ศรีลัดดา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว อรพินท์	ชื่อตรง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ณิชฐริญา	ชูโรสง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นายกร ธนกฤต	มะลิแย้ม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว ณิชฐากุล	กลินชนะ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว กัลยา	เกียรอด	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นางสาว มาริน	มาประสพ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นางสาว จารุวรรณ	ขวัญมา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๑	นาย ทิณภพ	เหล่าชูชัยสกุล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๒
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว พิมพกา	คำผ่อง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว สรชา	คองน้อย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ภาณุพงศ์	กลมสัมฤทธิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย ณิชฐพงศ์	เส็งเจริญสุข	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย พิษณุ	จันดี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๕๒. ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	กิตติพัฒน์	จาคูรัส	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	เมธรัตน์	มารักษา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ปวีณา	พวงศรี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วิไลรัตน์	ทองศักดิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สุภา	ติเยาว์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	พัชรา	คำพา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	เจนจิรา	พันธุ์โต	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	คุณากรณ์	พุ่มแดง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ศรัณยา	เพ็งอุดม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ชญญา	ธีรสกุลกาญจน์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	สุวัฒน์	เพ็งอุดม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	อวยพร	ภูผา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	รัตติกาล	มณีอ่อน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	กนกวรรณ	บุญประเสริฐ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กัญยามาส	อบรม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	วิภารัตน์	ธีระวัฒน์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	อภิรัตน์	เทศเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ธนิทร	นาราษฎร์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๕๓. ตำบลไร่ไร่ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว กัญญาวีร์	ไพเราะ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง บังอร	บัวผัน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาง อำพร	นาเอี่ยม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ดวงใจ	เทพวงษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาง ธัญสมร	จิตรใจตรง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว ปวีรีศา	ตาดิ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นางสาว ภัชราภรณ์	ศรีมะณี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๘	นาง วนิดา	สามทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว เจริญรดา	หอยสังข์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง ชนิกันต์	น้อยคำพวง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว กรณิกา	สงทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว นภัสสร	จันทร์รา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ธนาภรณ์	นันทศรี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว สกุนา	สุนวัฒน์กุล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย วิทธิ	ปิ่นเจริญ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว นฤทัย	จันทร์สว่าง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นาย วีรพงศ์	วันเกิด	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นางสาว วิศณีย์	ดอกไม้เทศ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๑	นางสาว รุ่งกานต์	แสนสุริวงค์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๒	นางสาว อัญชานิภา	มะลิถอด	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๓	นางสาว อรวรรณ	ขุนจันทร์ดี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย วันชัย	ชิตสุข	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย อนุสรณ์	พิมพ์อรุญ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ทิฆัมพร	เข็มทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย อนุชา	มิ่งสมร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ปิยกานต์	บัวทอง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว นริศรา	ปานนุ้ย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นาย ณัฐวุฒิ	โพธิ์หอม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑

๕๔. ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว สุวิมล	นกเทศ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว ศศิภา	พงษ์จันทร์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ปฏิพัทธ์	ยอดกลิ่น	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ทิฆัมพร	ทองเสมอ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว อรทัย	มันปาน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย อภิชาติ	ณรงคเดช	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว ปิยธิดา	ปัญญาดิษฐ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ธาราทิพย์	ยิ้มจันทร์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย พงศธร	นุ้มดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว เปรมฤทัย	มะนาวหวาน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย สมรัก	ยิ้มจันทร์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว ปณิตธิดา	สูงปานเขา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว ชุติกาญจน์	อินสว่าง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว ภัทรจาริน	โอสว่าง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว อารยา	เมืองช้าง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว จิราภา	สัตบุษ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ณัฐวดี	เมืองช้าง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว เพ็ญนภา	พูลสวัสดิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๕๕. ตำบลเดิมบาง อำเภอดเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	พงษ์ศักดิ์	สาธยาย	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กัลยา	สวนดอกไม้	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	จารุวรรณ	สุระภา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ดาวนภา	ปิ่นงาม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	สิทธิเดช	สร้อยพวงนาค	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	วรรณภา	จันทร์นุ้ม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นาย	ศรายุทธ	แดงโสภา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๒
๘	นางสาว	พชรภร	บุรณโรจน์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๙	นางสาว	จิตาภา	สว่างศรี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นางสาว	กุลินนาฏ	ทวีสุข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๒
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	ณัฐวัตร	เล็กสอน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	โสภิตา	ทองดี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ปัทมาพร	ปลีทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ภาณินี	แจ้จสว่าง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	พิราวรรณ	สีหพันธ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	สรารุช	สัตถาผล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	พรรณนิภา	สามาทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ญาณิศา	ศรีโมรา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นางสาว	ชุติมา	นุชนารถ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นางสาว	ปณิตา	มะกรูดอินทร์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๒
๑๑	นางสาว	พุดิตา	ทิวานนท์ศิริ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	ณิชาภัทร	สร้อยพวงนาค	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุวรรณา	คำแพง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	จาริณี	รอดทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	พนิดา	เขี้ยววิราช	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ภิชากร	แพ่งศิริ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก



๕๖. ตำบลบ่อกรู อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นางสาว	กาญจนา	อิทธิประเวศน์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ณัฐกานต์	กองจันทร์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	มยุรา	ศรีวันนา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	สิริจรรยา	ดวงแก้ว	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาง	บุญรอด	วัชระ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	พราน	จันทร์เสวก	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	กัญญาวีร์	แก้วส่งศรี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ธนาภรณ์	กาฬภักดี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ประยูทธิ์	นิภา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อภิสราร	แก้วมา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	กฤษฎา	แสงพรายพรรณ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	เสฏฐวุฒิ	วัฒนถาวร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	สุชัยญา	สมปรีดา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ลลิตี	ดางาม	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นางสาว	นันทนา	กาฬภักดี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	บุคอรี	อะจารู	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ภาณุวัฒน์	ทองแมน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ปราโมทย์	กั้งเงิน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ปวีณา	กาฬภักดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ณัฐกิตติ์	ฤทธิ์ทอง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	ธิชานนท์	โพธิ์ผำใหญ่	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑

๕๗. ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	ไกรสร	อินทร์กล้า	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	หนึ่งฤทัย	รัตนวราหะ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	เจนจิรา	จิตโกศล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ณรงค์ศักดิ์	เทพณรงค์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	สมพร	สีบสุข	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	เกศรา	คชวงษ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	วรรณพร	หลิมสกุล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นุชกรีย์	สมบัติเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ญาณิศา	ฤชานุกุล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ชัยกวี	อินสุก	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ยศวดี	น้อยชื่น	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	นิภาพรรณ	แหวนทองคำ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	สุรดิษ	ปิ่นเหนงเพชร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	อภิติยาภรณ์	อินทร์กล้า	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	พรทิพย์	นิยมทอง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ศศิธร	ทองแท้	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	สุวรรณศิลป์	อินทร์กล้า	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	วัชรพงษ์	เทพณรงค์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๕๘. ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>			
๑	นางสาว วรรณนา เพชรล้อม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว กฤษณวรรณ เวชนันท์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว กนกพร ตันติภีรนนท์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย อภิชาติ พันธุ์ชะวงษ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย ศิราวิชญ์ ภูษาคำ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>			
๑	นางสาว ภูริญาณ โปธากุล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย ณัฐพล ร่มมะเพียร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว จุฑามาศ แก้วแกมทอง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว ปรียาภรณ์ อุบลี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ธัญญารัตน์ นุ่มสุข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว จุฑาสินี มหัทธนานนท์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว จันทิมา การกา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว กมลทิพย์ คำไกล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>			
๑	นางสาว ปิยธิดา มงกุฏ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว อัญญาณีย์ ล้อมมงคลทอง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย ปทีปญญา อินทร์แจ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย อินทัช ม่วงอิม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว สุภัคฐณา บัลลังก์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๕๙. ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	นิมอณรงค์	เข้มกลัด	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ดิเรกรัตน์	มีเนตรทิพย์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	พรเทพ	ศรีหิรัญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	ไพเราะ	ภูษัง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ประวิทย์	แจ่มจันทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	วัฒนา	ผ่องใส	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	สุพัฒน์	นาคเอก	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ปนัดดา	สมบุญลาภ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ณัฐวดี	บางสุวรรณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	มินตรา	อุทัยฉาย	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	รุ่งอรุณ	ทรัพย์เจริญ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	กฤษฎิยา	ร้อยแก่นจันทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	กฤษฐา	ทองพิมล	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	สินีนานฎ	กลั่นเกษร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อนิตศรา	กาละวัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สาธิตา	สำราญมาก	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	นพพร	ร้อยแก่นจันทร์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สุทธิดา	ยอดตลาด	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๖๐. ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นางสาว	ชินนภา	เพชรปานกัน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	อภิวัฒน์	สุวรรณศรี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ปิยะ	อินทรีย์วงศ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	กษิติส	อินทรเกษตร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	พรวิมณฑ์	แก้วพันธุ์ศรี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นาย	ชาญณรงค์	ปานนุ้ย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	รณิศรา	เจริญสุข	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	สุนันญา	หอมสุวรรณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อุดมลักษณ์	รัฐฉิมชัย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	นัฐราพร	ศรีไปฏุก	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ศิริลักษณ์	รวดเงิน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	ธัชศักดิ์	ส่องเจริญ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ปณาลี	สระทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	ธนเกียรติ	สารศรี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ศุภกรณ์	สีถัน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ทิพาพร	พุกวาน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ชิตพล	กลุ่มวิญญา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	อริพงษ์	เอื้อทัตทาน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๖๑. ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	ธีรเดช	พัตภู	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ศิริลักษณ์	มหาชน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาง	สวาท	พิมพ์วิไล	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	ประยูล	พลายไธ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	สุทธิพงษ์	คงมัน	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	ทิพวรรณ	อามาตหิณ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ธีรนิติ	การเสนารักษ์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ชัยสิทธิ์	เอี่ยมอินทร์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	สุกฤตา	ลือชา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	กาญจนา	เปรมใจชน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	อุมาฤดี	ปราณีตวสิน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	วัชรกร	อินทรสุข	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	กานตนิติ	การเสนารักษ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นางสาว	นุจนารถ	มีเจริญสุข	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุดาพร	มีเจริญสุข	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	อมรรัตน์	พันธ์เถื่อน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	กชพร	มนุษย์ดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ธิมาพร	แผ่นทอง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๖๒. ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นาง	วาสนา โภคา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปราณีต ช่างเรือนกุล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	จำเนียร จันทร์ประเทศ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	ขวัญจิตร ดวงมาลา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาง	นิตยา แผลงศร	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	สโรชา เทพสถิตย์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กานต์รวี โตดี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	รฐมณต์ กิตตาวุฒิ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ทศพร ปฎิมาชน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	จิรภัทร จินต์วง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	กัลยารัตน์ อ่วมมัน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	เมธาวัฒน์ นัยรัตนหิรัญ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	เพชรรุ่ง ขาวพันธ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นางสาว	ภฤศญา อินทรรักษ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นางสาว	วทัญญูตา วโรภาสสุนทร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๒
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	อัษฎาวุธ สังข์ชัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	พัชรินทร์ ดวงมาลา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ดำรงศักดิ์ ขำอรุณ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ภาณุ ดวงมาลา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	แสงสุรีย์ ดวงมาลา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	จิรววัฒน์ อิมเกษม	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑

๖๓. ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	สุนีย์ โรจนธร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	นันทพงศ์ ลามเจริญสิน	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ภูวกร สอดสี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาง	กนกลักษณ์ แร่เพชร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	สุนทร ชาวบ้านกว้าง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	สุภาจิณ ชันธนิยม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นางสาว	ทัตดาว พวงแก้ว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๘	นาย	ภาณุพงศ์ วงษ์วิจารณ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๒
๙	นางสาว	ศรัญญา อึ้งสุวรรณ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นาง	กรองแก้ว โพธิ์ศรี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๒
๑๑	นางสาว	สมถวิล จูเกตู	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๒	นาย	นรปกรณ์ ภูผา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๒
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	อมรัตน์ แจ่มกระจ่าง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	เจนจิรา ศรีภุมมา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ธัญชนก สุดเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	รุ่งกานต์ แสนสุริวงศ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	พิมพ์ภัส บัญช่วย	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ญาสินี อุ่พันธ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	เอกวิน คล้ายทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	พิมพ์วิริย์ วัฒนไทย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	ปัญญา เมืองวงศ์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	วีรพงษ์ คำศรีจันทร์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ชลกร พลอยสุกใส	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	พัชรี เทพวงษา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	อนรรักษ์ ศิลา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก



๖๔. ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	จันทิมา กุพานนท์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาง	วรรณเพ็ญ นุชสงดี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นิภา รื่นณรงค์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วิภา ผ่องแผ้ว	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	เกสรดา ไชยชนะ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	วิภาวี คชเดช	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	วราภรณ์ สระทองจตุ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ชลธิชา เรืองขจร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ปัทมา เรียงผา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ลักษิกา แก้วเกิดเถื่อน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	มารุต กองม่วง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	เกศินี บุชบา	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	อรปรียา แยมบางยาง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	ชญาณิศ พานอุป	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อรจิรา พานอุป	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	มณิรัตน์ ใจสุกใส	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ธัญจิรา มั่นมะโน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ชนัญชิตา พูวรรณะ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๖๕. ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	สุนันท์ ช่างเรือนกุล	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อาริษา สมเหมาะ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	วันทนีย์ ภาชิต	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	รวีวรรณ ใจยังยืน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	นพดล ดวงอินทร์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย	สถาปัตย์ บุญช่วย	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	จิตรวดี แสงจันทร์	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	เนตรชนก จิตใจกล้า	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ภฤศญา อินทรรัักษ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	จิรวรรณ ศรีโพธิ์งาม	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	พัชรพร ผิวศรีสุข	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	วันเฉลิม จินดารัตน์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ธมกร ทองโชติ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	ปิยากร ขาวงาม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ญาณิน ศรีธธาสุจริต	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	โกศลัญญา อัจนารัตน์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	นวรรตน์ กลิ่นพุด	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ภัทรศยา เอี่ยมสะอาด	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๖๖. ตำบลแจรงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	สุนทรี ัญญเจริญ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นาย	ธนาวุฒิ มาสำราญ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	อัท อุ่นอ้าย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วรินยุพา คำมี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สิริรัตน์ โพธิ์ฤทธิ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ธารนที อินทับทิม	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	กมลวรรณ เปรมทอง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ชนิกานต์ ชันมาก	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ธนาธิกข์ แดงโสภา	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	นิรุชา ปิ่นวิเศษ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สุดารัตน์ ลำภา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ชนากานต์ มุลทองขุน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย	กรณิศ พงศภักศกุลชัย	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ชญานี สำมะลี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	กฤษณรงค์ ไชยศิลา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กรรวิ นุ่มมะณี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ศิริพร เนียมแก้ว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	วิภาวิทย์ บัวขาว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	สหัสรัฐ นามพิมูล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๖๗. ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว อัมพร	วงษ์แป้น	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว พัทรี	ศรีมหาโภช	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว จุฑามาศ	อุดมทรัพย์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย อมรเทพ	ปัญญาว่อง	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว จิราภรณ์	หอมยามเย็น	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย ธงชัย	ข้าสุวรรณ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
๗	นางสาว ณัฐนิชา	พระแท่น	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ตำแหน่งสำรอง ๒
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย ทรงชัย	อินทร์สว่าง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว มรกต	รุ่งเรือง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว ยุสรอ	เกตุดแก้ว	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว สุธิตา	ฝูงดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว ปาณอนันต์ญา	ศุภภัทรสรณ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว นุสรรา	พรหมกลีกร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นาย ปัญญา	อันสุริย์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว ธนภรณ์	สุวรรณประเสริฐ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย สุรชัย	เทือกกุล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว เบญจวี	รณมณี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย วิรุฒ	วรรณประสิทธิ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย อนุพงศ์	บังเมฆ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย กฤติน	จิตรวัชรกุล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๖๘. ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นางสาว	เจนจิรา ภูมิ่ง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	อันธิกา จินสุกแสง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	สัมฤทธิ์ ัญญเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	น้ำหวาน โพธิ์สุวรรณ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	นุจรี สรหงษ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นาย	ณัฐวุฒิ โพธิ์งาม	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ณัฐรดา ภูมิ่ง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	อังฉิตา ปุณยาพรชัย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	สิตานันท์ ัญญเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ณัชพร พลวัฒน์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	ฉัตรชัย สายชล	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	ณัฐชยานันท์ สุวรรณประเสริฐ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	เกวลี ตั้งคำ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๙	นางสาว	สุธาสินี ศรีทอง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑
๑๐	นางสาว	อินทอร ภูมิ่ง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๒
๑๑	นางสาว	สุธินี ใจมั่น	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๓
๑๒	นางสาว	วรรณกานต์ พลเสน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๔
๑๔	นางสาว	วรรณิ์ แดงโสภา	การเฝ้าระวัง COVID-19	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นาย	พิมวา กาฬภักดี	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ภัทรวดี สุทธิฤทธิ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	ธนภรณ์ โกตัน	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ดุขฎิ ัญญเจริญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	นิภัทร์ อินทรารุณ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นาย	ธนภัทร สุทธิฤทธิ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตำแหน่งสำรอง ๑

๖๙. ตำบลเจดีย์ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>				
๑	นาย	สิทธิกร โสมาศรี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	บุญตา ช่างด้วง	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นิตา นาคทองอินทร์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	ราตรี ศิลปประเสริฐ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นาย	ปัญญา ประชาบดี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>				
๑	นางสาว	ณัฐยุวดี พัฒนจรัสยา	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	สุพัสร์ ศรีบุญ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นิรวรรณ กำมอญ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	วิทยา จันทระฉาย	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	สุภัทตรา เชื้อสายสิทธิ์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	จุฑารัตน์ นาโควงค์	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	กาญจน์ติมา เนตรทอง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นางสาว	ณิชากร อุดมทรัพย์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>				
๑	นางสาว	ธัญชนก รอดหงส์ทอง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปัญญาวิทย์ พิพ่วนนอก	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	วิชชุพันธุ์ ศิริพันธุ์	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	นัทธมน คำประกอบ	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	ชญญา โพธิวัชร	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก

๗๐. ตำบลอนมะเกลือ อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	หมายเหตุ
<b>ประชาชนทั่วไป</b>					
๑	นาย	สดาญ	กำดี	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	กัญณมนพร	อุ้นทิพย์เพชร	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาง	น้ำอ้อย	ตุนอยู่เพชร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	สายชล	ทองอ่อน	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	วรกมล	पालพันธุ์	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ตลยา	โดยคำดี	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ตำแหน่งสำรอง ๑
<b>บัณฑิตจบใหม่</b>					
๑	นางสาว	กิตติภัทร	จิตใส	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ศันสนีย์	มิ่งขวัญ	การเฝ้าระวัง COVID-19	ผ่านการคัดเลือก
๓	นาย	ธีรนนท์	ยาดี	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นางสาว	อำไพ	อุ้นทิพย์เพชร	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	วรรณศิริ	ทองเชื้อ	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๖	นางสาว	ชลธิชา	โดยคำดี	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๗	นางสาว	วรรณภา	พจน์สุวรรณ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
๘	นาย	หิรัญ	เนียมเพราะ	การถ่ายทอดองค์ความรู้	ผ่านการคัดเลือก
<b>นักศึกษา</b>					
๑	นาย	อัษฎาวุธ	ตุนอยู่เพชร	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๒	นางสาว	ปัทมาพร	อินสมัตว์	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผ่านการคัดเลือก
๓	นางสาว	นิรัญตรี	มันหลง	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๔	นาย	ปราโมทย์	เถื่อนคนรัก	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก
๕	นางสาว	อุณาวรรณ	แลโสภา	การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่	ผ่านการคัดเลือก